

**บทสรุปผู้บริหารของการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมรวงข้าว**

**ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายสันทาน สีสา) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นายนายกฤษณา ทองประเสริฐ) ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานสามารถตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำโครงการสนับสนุนยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว**

**ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** มีนโยบายว่าโครงการสนับสนุนยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาล ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๗/๖๘ จึงกำหนด

- ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน ต้องรู้รายละเอียดโครงการ สามารถตอบ ข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้ในทุกระบวนการ ขั้นตอน กิจกรรม

- มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทราบ

- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดประชุมชี้แจงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ทราบภายในวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- มอบหมายแต่ละหน่วยงานในสังกัด กษ. ชี้แจงโครงการให้หน่วยงานในสังกัดของตนเองทราบ

- ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์จะชี้แจง ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศทราบด้วย

- กำหนดช่องทางการชี้แจงข้อมูลโครงการให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้แก่ การรับสมัครผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ การกำหนดราคาควบคุมภาพรวมโครงการ (กรมการข้าว) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗/๖๘ การตรวจสอบสิทธิของเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร) การคัดเลือกสหกรณ์การเกษตร และการบริหารจัดการกระจายปุ๋ยให้เกษตรกร การส่งมอบปุ๋ย (กรมส่งเสริมสหกรณ์) การควบคุมคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์ (กรมวิชาการเกษตร) การจ่ายเงินของเกษตรกร การคำนวณพื้นที่ปลูกข้าวตามสิทธิของเกษตรกร และการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ (ธ.ก.ส.)

## ๒. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มอบหมายกรมการข้าวนำคู่มือโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้น Website ของกรมการข้าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้ทันที ทั้งนี้ ขอให้ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มเติมกิจกรรมของการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยให้ชัดเจน

## ๓. อนุมัติแผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มอบหมายกรมการข้าวปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามข้อเสนอแนะ และใช้เป็นกรอบติดตามการดำเนินงานต่อไป

## ๔. การแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ

มอบหมายกรมการข้าวเสนอคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิย สุทธิสังข์) เป็นประธาน อธิบดีกรมการข้าว เป็นรองประธาน ผู้ช่วยปลัดฯและรองอธิบดีกรมการข้าว เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มอบทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์เดียวกันทั้งโครงการ

## ๕. การขอเลื่อน Kick off โครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มอบหมายกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก และให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิย สุทธิสังข์) และอธิบดีกรมการข้าว ทหารี้อร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเลื่อนวันจัดงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ประมาณวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

## ๖. ขั้นตอน กิจกรรม และการมอบหมายหน่วยงานดำเนินงาน

หน่วยงานดำเนินงาน	ขั้นตอน กิจกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๗/๖๘ ๒. ร่วมเป็นเจ้าหน้าทีสุ่มสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย ณ จุดกระจายสินค้า ๓. เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
ธ.ก.ส.	๑. จัดทำระบบ Application โครงการร่วมกับ กข. กสท กสส ๒. ระบบจ่ายเงินผ่าน BAAC Mobile ๓. เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
กรมการข้าว	๑. สัมครและคัดเลือกผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ตามคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารกรมการข้าว และทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยครั้งแรกแล้ว สามารถรับสมัครและคัดเลือกเพิ่มเติมในครั้งต่อไปได้ป้องกันการร้องเรียน ๒. กำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ๓. จัดทำ MOU การยอมรับราคาปุ๋ยและชีวภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ บันทึกข้อมูลสูตรปุ๋ยและราคาปุ๋ย ๔. ร่วมเป็นเจ้าหน้าทีสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย ณ จุดกระจายสินค้า

หน่วยงานดำเนินงาน	ขั้นตอน กิจกรรม
	๕. Kick off โครงการ ณ จังหวัดขอนแก่น ๖.หน่วยงานหลักประชาสัมพันธ์โครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์	๑. รับสมัครและคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรเป็นจุดกระจายปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ๒. กำกับดูแลการคัดเลือกส่งรายชื่อผู้ประกอบการปุ๋ยให้สหกรณ์การเกษตร ๓. กำกับดูแล การบริหารจัดการการสหกรณ์การเกษตรจัดหาปุ๋ยและชีวภัณฑ์จากผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ กระจายและส่งมอบให้เกษตรกรให้ตรงระยะเวลา ๔. กำกับดูแลสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ๕.เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
กรมวิชาการเกษตร	๑.การฝึกอบรมและดำเนินการสุ่มเก็บและวิเคราะห์ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ๒.ควบคุมคุณภาพปุ๋ย ๓.เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
กรมพัฒนาที่ดิน	๑. ตรวจวิเคราะห์ดิน ๒. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สุ่มสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย ณ จุดกระจายสินค้า ๓.เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๑.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ๒.เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๑.ตรวจบัญชีสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์การเกษตรต้องแยกบัญชีโครงการกับการประกอบการปกติของสหกรณ์การเกษตรด้วย) ๒.เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	๑.เป็นประธานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ระดับจังหวัด ๒.เป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจง ทำความเข้าใจหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
กระทรวงพาณิชย์	จัดส่งข้อมูลราคาปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการกำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์

กรมการข้าว

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

๒๘/๐๖/๖๗ (๐๖๒๖๐๓๔๙๕๕)